

Số: 117/BC-SKHĐT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2019 nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2019

I. Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định 07/QĐ-UBND-HC và Quyết định 10/QĐ-UBND-HC¹ để cụ thể hoá thực hiện các nội dung của Nghị quyết, trong đó, phân công chi tiết nhiệm vụ cho các ngành, địa phương nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu đề ra năm 2019.

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2019

1. Về kinh tế

1.1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trong tháng, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, an toàn, hiệu quả, không sử dụng hóa chất trên nông sản, các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Hướng tới kết nối thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, Tỉnh đã tổ chức Hội thi “Nông dân Đồng Tháp với Internet”, tổ chức Hội thảo “Ứng dụng Khoa học công nghệ phát triển các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”. Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài trong việc thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản và thực phẩm chế biến, nghiên cứu thị trường và tăng cường thương mại góp phần thực hiện Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp của Tỉnh.

Tiếp tục thực hiện chủ trương xả lũ để lấy phù sa cho đồng ruộng và chuyên đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, hoa kiểng, nuôi thủy sản cùng với áp dụng cơ giới hóa, tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến. Vụ Hè thu và Thu đông năm 2019 với diện tích xuống giống thấp hơn so cùng kỳ năm 2018², năng suất lúa vụ Hè thu thấp hơn 0,1 tạ/ha, riêng vụ Thu đông tăng 2,9 tạ/ha so cùng kỳ.

¹. (1) Quyết định số 07/QĐ-UBND-HC ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành những nhiệm vụ chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2019; (2) Quyết định 10/QĐ-UBND-HC ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Tỉnh năm 2019...

². Lúa Hè thu và Thu đông lần lượt xuống giống cùng kỳ năm 2018 là 199.885 ha, 114.784ha; năm 2019 là 197.447ha đạt 104% kế hoạch, 113.401ha đạt 124% kế hoạch.

Trên hoa màu và cây công nghiệp gần ngày tiếp tục tăng về quy mô sản xuất do thực hiện chủ trương chuyển đổi trồng màu trên nền đất lúa kém hiệu quả nên vụ Hè thu xuống giống cao hơn 13% so năm 2018, riêng vụ Thu đông do ảnh hưởng việc thu hoạch lúa các vụ đầu năm nên việc xuống giống và thu hoạch vụ Thu đông chậm so cùng kỳ³.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiêm phòng gia súc, gia cầm (tuy nhiên tỷ lệ tiêm chủng trên tổng đàn còn rất thấp, nhất là trên heo và bò); đẩy mạnh công tác tiêu độc khử trùng, cấp phát thuốc tiêu độc khử trùng cho người chăn nuôi; tuyên truyền người dân thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn sinh học trong chăn nuôi để hạn chế tình hình dịch bệnh lây lan. Trong tháng do thời tiết mưa nhiều nên số lượng heo mắc bệnh có xu hướng tăng lên vào các ngày giữa tháng và gặp nhiều khó khăn trong công tác tiêu hủy. Tiếp tục thực hiện không tái đàn khi chưa có quyết định công bố hết dịch tả heo Châu Phi, tính đến ngày 17/9 toàn Tỉnh đã có 139 xã, phường, thị trấn của 12/12 huyện, thị, thành có heo mắc bệnh và tiêu hủy chiếm khoảng 45,8% tổng đàn heo của Tỉnh, gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

Doanh nghiệp và hộ nuôi tiếp tục quy trình nuôi đạt các tiêu chuẩn an toàn; đẩy mạnh sản xuất cá tra giống chất lượng cao theo hướng truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, giá bán cá tra trong tháng duy trì ở mức thấp vì vậy người nuôi tiếp tục bị lỗ cùng với những thay đổi về tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe của các thị trường nhập khẩu đối với những mặt hàng nông, thủy sản nên ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Diện tích thả nuôi cá tra đến ngày 15/9/2019 thấp hơn so cùng kỳ khoảng 20ha, sản lượng thu hoạch thấp hơn 5.707 tấn so cùng kỳ.

Tiếp tục hợp tác với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trong công tác đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn về hợp tác xã; hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm; xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm; hỗ trợ xúc tiến thương mại nông sản. Tính đến ngày 18/9/2019, toàn Tỉnh hiện có 82 Hội quán và 193 Hợp tác xã đang hoạt động.

Tăng cường hợp tác với Quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới của Hàn Quốc về việc hỗ trợ xây dựng thí điểm làng nông thôn mới, theo mô hình Saemaul Undong của Hàn Quốc và khảo sát thực hiện tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh⁴; mô hình này không đề cao vấn đề hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho người dân tại thôn, ấp khi thực hiện mô hình, mà chú trọng việc nâng cao tính chăm chỉ, cần cù, tự lực hơn của người dân để phát triển nông thôn mới. Đến nay, toàn Tỉnh hiện có 55/119 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 46,2%).

³. Hoa màu xuống giống vụ Hè thu và Thu đông năm 2018 lần lượt là: 12.539ha thu hoạch 12.167ha, 3.911ha thu hoạch 1.116ha; năm 2019 là 14.216ha thu hoạch 12.243ha, 3.499ha thu hoạch 862ha.

⁴. Tỉnh đã triển khai thí điểm tại xã Tân Thuận Tây (thành phố Cao Lãnh), xã Mỹ Hội (huyện Cao Lãnh).

1.2 Công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ

Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, các kết quả của chương trình khuyến công đã góp phần đảm bảo mức tăng trưởng khá cho hầu hết các sản phẩm ngành công nghiệp. Tiếp tục theo dõi, triển khai các dự án Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, dự án Hạ tầng Khu công nghiệp để đảm bảo tiến độ thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 11,7%, cộng dồn 9 tháng tăng 6,6% so với cùng kỳ. Các sản phẩm có sản lượng tăng khá so cùng kỳ là cát khai thác, thức ăn thủy sản, gạo xay xát, lau bóng, cá phi lê đông lạnh.

Hỗ trợ các hệ thống siêu thị đến khảo sát thị trường và kết nối tiêu thụ để đưa hàng nông sản chất lượng cao của Tỉnh vào hệ thống phù hợp nhu cầu thị trường. Hoạt động thương mại tiếp tục tăng trưởng, ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trong tháng 9 năm 2019, tăng 13% và tính chung 9 tháng đầu năm tăng 11% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng giảm 13%, tính chung 9 tháng giảm 11% so với cùng kỳ, hai mặt hàng chủ lực gạo và thủy sản tiếp tục giảm về lượng và kim ngạch do các tiêu chuẩn kỹ thuật hàng hóa ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu và áp dụng xuất khẩu chính ngạch gây khó khăn cho doanh nghiệp. Nhập khẩu tiếp tục tăng về kim ngạch so cùng kỳ, tuy nhiên nguyên liệu sản xuất tân dược giảm nhiều so cùng kỳ.

Các khu di tích, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Tỉnh đã thực hiện chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp cơ sở vật chất và bố trí nhân lực phục vụ tốt lượng khách đến trong dịp Kỷ niệm lễ Quốc khánh 02/9. Tổ chức các lớp nghiệp vụ đào tạo nhân lực cho ngành du lịch trong lĩnh vực nấu ăn và nghiệp vụ pha chế trên địa bàn Tỉnh. Nhiều điểm tham quan vườn trái cây khai trương. Trong tháng, tổng lượt khách du lịch ước thực hiện 130.000 lượt khách, tăng 48,6% so với cùng kỳ 2018, trong đó có 5.000 khách du lịch quốc tế; tổng thu du lịch ước đạt 80 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ 2018.

1.3. Tài chính, tín dụng

Công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo đúng theo quy định và dự toán. Tổng thu ngân sách trên địa bàn (tính đến 11/9/2019) đạt 82,5% dự toán. Chi cân đối sách địa phương đạt 74,8% dự toán.

Hoạt động tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định, ước tính đến 30/9/2019, tổng mức huy động vốn đạt 45.695 tỷ đồng, tăng 9,7% so đầu năm, dư nợ cho vay đạt 60.217 tỷ đồng, tăng 5,7% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,6% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt chiếm 68% tổng dư nợ.

1.4. Cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp và đầu tư phát triển

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh. Công tác xúc tiến đầu tư được Tỉnh thực hiện thường xuyên. Tính đến ngày 18/9/2019, đã chấp thuận chủ trương và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 24 dự án, với tổng vốn đăng ký là 4.187 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp như: tổ chức huấn luyện về “Cách viết dự án theo phương pháp mới và trình bày trước đám đông”, lớp tập huấn “Những tiêu chuẩn cần thiết của sản xuất và chế biến nông sản ra thị trường”, tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Tỉnh với thanh niên với chủ đề “Thanh niên với khởi nghiệp, nghề nghiệp và việc làm”. Trong tháng tính đến ngày 18/9/2019 đã thành lập 23 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký 68,7 tỷ đồng (tuy nhiên số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động đang tăng đáng kể), số lượng doanh nghiệp thực tế hiện còn hoạt động đến ngày 17/9/2019 là khoảng 3.956 doanh nghiệp.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Giá trị giải ngân từ đầu năm đến ngày 15/9/2019 đạt 29,32%, ước giải ngân đến ngày 30/9/2019 đạt 33,86% thấp hơn 8,16% so với cùng kỳ năm 2018.

2. Về văn hoá - xã hội

Chỉ đạo tổ chức khai giảng các cấp học năm học 2019-2020. Tiếp tục phối hợp với các Trường Đại học Cao Uyển, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn (Đài Loan) trong công tác tuyển sinh đào tạo nguồn nhân lực.

Công tác lao động việc làm, chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công, phong trào đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện tốt⁵, nhất là công tác vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đến nay đạt 162% kế hoạch. Tổ chức các hoạt động cho trẻ em vui tết Trung thu.

Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường; khảo sát tiến độ thực hiện Dự án bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tình hình bệnh sốt xuất huyết và bệnh tay chân, miệng có xu hướng tăng nhiều so cùng kỳ.

Trong tháng cử 13 lượt HLV và 84 lượt VĐV tham gia 09 giải khu vực, quốc gia, quốc tế đạt 11 HCV, 04 HCB, 17 HCD. Thành tích nổi bật: các vận động viên Đồng Tháp đóng góp 04 HCV và 01 HCB trên tổng số 05 HCV và 02 HCB, giúp tuyển Đá cầu Việt Nam lần thứ 10 liên tiếp vô địch giải Đá cầu thế giới tại Pháp.

3. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, quốc phòng - an ninh

Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính ở cơ sở. Tiếp tục sắp xếp, sáp nhập một số cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, giảm đầu mối, giúp hoạt động hiệu quả hơn. Triển khai thực hiện mô hình “4 tại chỗ trong 1 ngày làm việc” trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

⁵. Đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 03 trường hợp; đã điều chỉnh tăng, giảm và trợ cấp mai táng phí Người có công với cách mạng cho 223 trường hợp; ra quyết định trợ cấp một lần cho 10 trường hợp truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; ra quyết định trợ cấp tiền thờ cúng liệt sĩ 24 trường hợp;...

Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội trong dịp nghỉ lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020⁶.

III. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong quý IV năm 2019

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân Tỉnh nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

2. Chỉ đạo kiểm soát sản xuất, bảo đảm an toàn, truy xuất nguồn gốc, gắn mã vùng, hướng đến xây dựng thương hiệu nông sản Đồng Tháp; tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới⁷ và giảm nghèo bền vững. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng ngừa; tập trung rà soát, đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả Kế hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo lộ trình, nhất là hướng dẫn và hỗ trợ các hộ chăn nuôi heo tái đàn sau dịch. Chủ động có phương án ứng phó với lụt bão, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các loại cây trồng, vật nuôi.

3. Tăng cường công tác thông tin và dự báo nhu cầu thị trường trong và ngoài nước để định hướng kịp thời các ngành sản xuất kinh doanh trong Tỉnh. Đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân sản xuất đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hàng nông, thủy sản của các nước nhập khẩu và tăng cường công tác xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới cho sản phẩm nông sản của Tỉnh. Tiếp tục xã hội hóa đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch. Phát triển các hoạt động du lịch gắn với mùa nước nổi.

4. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được giao vốn năm 2019, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp vượt thẩm quyền; phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ thanh tra chuyên ngành để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại và hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

5. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp; hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi nghiệp; áp dụng Bộ Chỉ số Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành Tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố (DDCI) để đánh giá kết quả thực hiện năm 2018; rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các dự án đã đăng ký đầu tư để có giải pháp thúc đẩy thực hiện.

6. Tập trung công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bạo lực học đường. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào

⁶. Tính từ ngày 15/12/2018 đến ngày 14/9/2019 tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 97 vụ (giảm 21 vụ), làm chết 86 người (giảm 19 người), bị thương 50 người (giảm 05 người); tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 03 vụ (giảm 04 vụ), làm 01 người chết (không tăng, giảm) so cùng kỳ; cháy 01 vụ tại thành phố Sa Đéc.

⁷. Hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và trình cấp thẩm quyền công nhận đối với thành phố Cao Lãnh và thị xã Hồng Ngự trong năm 2019.

tạo nghề gắn với tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Đề ra giải pháp hiệu quả vận động lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trở về nước sau khi hết thời hạn hợp đồng.

7. Triển khai Hướng dẫn đánh giá và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”; Hướng dẫn đánh giá và công nhận các danh hiệu “Khóm văn minh đô thị”, “Áp văn hoá nông thôn mới”, “Xã văn hoá nông thôn mới”, “Phường văn minh đô thị”, “Thị trấn văn minh đô thị”, “Cơ quan đạt chuẩn văn hoá”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hoá” theo hướng đi vào thực chất, làm nền tảng cho phát triển kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

8. Tiếp tục quán triệt sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi thực hiện các thủ tục hành chính; hoàn chỉnh Đề án thành lập Trung tâm Thông tin Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ tổ chức và cá nhân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, hiệu quả.

9. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, siết chặt quản lý thời gian hoạt động và điều kiện cho thuê, kinh doanh ở vỉa hè, nhất là những nơi có bán rượu, bia; tăng cường triệt phá các vụ án ma túy, không để xâm nhập vào địa bàn Tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 trên địa bàn Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Vụ KTĐP<
- Vụ TH kinh tế QD
- VP Tỉnh Ủy;
- VP UBND Tỉnh;
- Cục Thống kê;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, TH_(Huyện).

} Bộ KH&ĐT;

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Cẩn